

แอโรฟลอต ครัวร์างวัลสายการบินที่ดีที่สุดใญุโรป ตะวันออกเป็นครั้งที่ 8 จากเวทีสกายแทร์กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ดส์

แอโรฟลอต (Aeroflot) ได้คว้ารางวัลสายการบินที่ดีที่สุดใญุโรปตะวันออกอีกครั้ง จากเวทีสกายแทร์กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ดส์ อันทรงเกียรติ ซึ่งได้จัดพิธีมอบรางวัลไปแล้วเมื่อวานนี้ ณ พิพิธภัณฑ์การบิณและอวกาศ ระหว่างมหกรรมปารีส อินเตอร์เนชันแนล แอร์โชว์ ครั้งที่ 53 ในย่านเลอบูร์เซ ประเทศฝรังเศส

เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ดส์ ได้รับการขนานนามว่าเป็นรางวัลออสการ์แห่งอุตสาหกรรมการบิน งานประกาศรางวัลนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสกายแทร์กซ์ ซึ่งเป็นผู้ประเมินคุณภาพสายการบินและสนามบินชั้นนาระดับโลก รางวัลดังกล่าวตัดสินจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสารระหว่างเดือนกันยายน 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่าน มา โดยเป็นผลสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขึ้นทางออนไลน์ในภาษาอังกฤษ ฝรังเศส สเปน ญี่ปุ่น จีน และรัสเซีย สำหรับปีนี้นักเดินทางจากกว่า 100 ประเทศได้ร่วมโหวตเลือกสายการบินในดวงใจจากที่มีให้เลือกทั้งหมดถึง 300 สายการบินทั่วโลก

วิตาลี ซาเวลีเยฟ ซีอีโอของแอโรฟลอต กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นสายการบินที่ดีที่สุดใญุโรปตะวันออกเป็นครั้งที่ 8 สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานของเรายังเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเราขอขอบพระคุณผู้โดยสารทุกท่านที่โหวตให้แอโรฟลอต คะแนนโหวตของท่านเป็นกำลังใจให้เราเดินหน้ายกระดับคุณภาพงานบริการต่อไป พร้อมบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ตามแผนกลยุทธ์ปี 2566 ของเรา”

เอ็ดเวิร์ด เฟลสเท็ด ซีอีโอของสกายแทร์กซ์ กล่าวว่า “แอโรฟลอตยังคงเป็นสายการบินในดวงใจของลูกค้ำ และการคว้ารางวัลชั้นนาระดับโลกนี้ยังสะท้อนให้เห็นความเป็นเลิศในคุณภาพงานบริการจากทีมบุคลากรของแอโรฟลอตด้วย ทั้งนี้ เราขอแสดงความยินดีต่อทางสายการบินเนื่องในความสำเร็จครั้งนี้”

เกี่ยวกับแอโรฟลอต

แอโรฟลอตคือสายการบินแห่งชาติของรัสเซีย และเป็นสมาชิกของ “สกายทีม” ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรสายการบินระดับโลก แอโรฟลอตให้บริการเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทาง 159 แห่งใน 54 ประเทศ

แอโรฟลอตให้บริการด้วยเครื่องบิน 252 ลำ ซึ่งเป็นฝูงบินที่มีอายุน้อยที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับสายการบินระดับโลกรายอื่น ๆ ที่มีเครื่องบินมากกว่า 100 ลำ ในปี 2561 แอโรฟลอตให้บริการผู้โดยสารจำนวน 35.8 ล้านคน (55.7 ล้าน

คนสำหรับแอร์ฟลอต กรุ๊ป ซึ่งรวมสายการบินอื่น ๆ ในเครือ)

แอร์ฟลอตได้รับสถานะสายการบินระดับ 4 ดาวจากสกายแทร็กซ์ และยังได้รับรางวัลสายการบินที่ดีที่สุดในยุโรป ตะวันออกเป็นครั้งที่ 8 จากเวทีสกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ดส์ ประจำปี 2562 นอกจากนี้ แอร์ฟลอตยังได้รับสถานะสายการบินระดับโลก 5 ดาวจาก APEX ซึ่งเป็นสมาคมการบินของสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกัน แอร์ฟลอตได้รับการยกย่องให้เป็นแบรนด์สายการบินที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกโดยแบรนด์ไฟแนนซ์ (Brand Finance) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์แบรนด์ชั้นนำ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.aeroflot.com/>